



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 11 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561

บัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	นิสิตผู้ร่วมวิจัย	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ
1	ผลของสารสกัดสมอไทยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน	นางสาวประสพอร รินทอง	นางสาวศันสนีย์ สมบัติธีระ	คณะเภสัชศาสตร์	60,000
2	ผลของสารสกัดหยาบจากพืชขอบเค็มหนามพุดดอ หนามแดง และขลุ้ ต่อการปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์แมโครฟาจ	นางสาวนุชสุภา สุนทมาลา	นางสาวนිරนุช แสนกล้า	คณะวิทยาศาสตร์	60,000
3	ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและดาวเทียมเทอร์ราโมดิส	นายธีรพงศ์ เหล่า สุวรรณ	นายวินัย สุริยะ	คณะวิทยาศาสตร์	60,000
4	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยข้อมูลจากดาวเทียมและอัลกอริทึมแบบแยกหน้าต่าง	นายธีรพงศ์ เหล่า สุวรรณ	นายชวฤทธิ์ อันทรินทร์	คณะวิทยาศาสตร์	60,000
5	การตรวจสอบและประเมินภัยแล้งเชิงเกษตรกรรมโดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาของดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณจากข้อมูลดาวเทียมเทอร์ราโมดิส	นายธีรพงศ์ เหล่า สุวรรณ	นายณัฏวัฒน์ จอมศรีกระยอม	คณะวิทยาศาสตร์	60,000
6	สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากซานอ้อยที่ผ่านการแยกส่วนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี	นายประสงค์ สีหานาม	นายพงศธร โมธรรม	คณะวิทยาศาสตร์	60,000

หมายเหตุ

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 1 ดังนี้

- 1.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
- 1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ “มมส-โท-01” จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับจริงเท่านั้น)
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
- 1.4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับจริงเท่านั้น)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกเงินทั้งหมดได้ที่ www.research.msu.ac.th แล้วดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยถือเป็นที่สุด

2. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องไม่ใช่ผู้ติดค้างทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของนิสิตที่อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งบันทึกข้อความ “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวัน 18 พฤศจิกายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754416, ภายใน 1758

ประกาศ ณ วันที่ **30** ตุลาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม